

ข้อความจากอดีตประธานกรรมการสหกรณ์ ท่าน“ร.ท.ณรงค์ดี มั่นศรี” (ในกลุ่มไลน์ห้องพิกุลทอง 19/9/61)

วันนี้มีเวลาว่างเลยเข้ามาอ่าน ใน Group Line พิกุลทอง ขอบคุณ ประธานฯ ที่ได้พยายามชี้แจงทำความเข้าใจกับสมาชิก สูงวัยได้อย่างค่อนข้างชัดเจน ผมเอง ต้องขอขอบคุณน้องๆ และลูกหลานๆ ที่เป็นคณะกรรมการฯ และสมาชิกสหกรณ์ฯ สอ.พน.2 ทุกคน ที่ได้พยายามสืบทอด อัมชู สอ.พน.2 ของเราจาก รุ่นผม ให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงมาอย่างยาวนานจนถึงวันนี้ เป็นเวลาเกือบ 40 ปีแล้ว สามารถเป็นที่พึ่งให้กับสมาชิกฯ ใน กพน.2 ได้อย่างดีเยี่ยมตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกฯ ผู้สูงวัยทั้งหลาย ได้มีแหล่งเงินลงทุนที่ค่อนข้างมั่นคงให้ผลตอบแทนสูงพอสมควรที่จะใช้ในการดำรงชีพได้จนกว่าจะถึงอายุขัยต่อไป

สหกรณ์ฯ ของเราจะก้าวหน้าและมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนได้ นอกเหนือจากความสามารถของคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ ของ สอ.พน.2 แล้ว การให้ความร่วมมือแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ตลอดจนการเคารพกติกาและกฎเกณฑ์ของ สอ.พน.2 ของสมาชิกทุกคน ก็มีส่วนสำคัญมากเช่นเดียวกัน

สำหรับ สหกรณ์ฯ ของเราในความเห็นส่วนตัวของผม ที่ได้ติดตามผลการดำเนินงานตลอดมา แม้ว่าในระยะหลังๆ ผลประกอบการจะมีเปอร์เซ็นต์ลดลงบ้าง แต่ก็ยังเป็นไปตามสภาพของตลาดเงินในปัจจุบัน และความอึดตัวของขนาดสหกรณ์ฯ ของเรา แต่หากตรวจสอบภาพรวมในแง่ความมั่นคงถือว่ามีความมั่นคงสูงมากมีเงินสำรองด้านต่างๆ ค่อนข้างสูง มิฉะนั้นคงไม่ได้รับ Rating จากหน่วยงานกำกับดูแลถึง A+ หรือออก อย่างไร ก็ตาม คณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน ก็ได้พยายามจัดการกับเงินทุนที่ล้นมืออยู่ในปัจจุบันอย่างเต็มที่และถูกทางแล้ว จนผลประกอบการในขณะนี้ มีทิศทางที่ดีขึ้น และน่าจะเป็นไปตามเป้าหมายหรืออาจสูงกว่าเป้าหมายก็ได้

สำหรับเงินทุนส่วนเกินที่มีอยู่ในปัจจุบัน นอกจากที่คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันแล้ว หากจะพิจารณาเลือกลงทุนในตลาดตราสารหนี้เฉพาะตัวที่มี Rating ดีๆ ด้วย ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งหากจำเป็น...

ข้อความตอบกลับของประธานกรรมการชุดปัจจุบัน “นายนิทัศน์ เจียมศรีพงษ์” (ประธานฯ ชุดที่ 41/2561)

ขอบคุณในความกรุณาที่มีต่อสหกรณ์ สอ.พน.2 ครับ และน้อมรับคำแนะนำเรื่องการลงทุนในตราสารหนี้ครับ ในเดือนพฤศจิกายนนี้ คณะกรรมการศึกษาฯ จะได้เชิญอาจารย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนมาบรรยายให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ เพื่อเสริมความรู้ในเรื่องการนำเงินที่เหลือจากการให้กู้ไปลงทุนอย่าง มีเหตุผลทางวิชาการครับ ขอบพระคุณอีกครั้งครับ...